



ประจำวันที 20 กรกฎาคม 2564

www.newsconnex.com

**เป้าหมาย NER**

	2564	2565
รายได้ (ล้านบาท)	24,450	28,780
ยอดขาย (ตัน)	440,000	500,000

ชูวิทย์  
จึงชนสมบูรณ์

# NER รับอานิสงส์บาทอ่อน

■ หนุนผลงาน Q3-4/64 พุ่งแรง ■ ย้ำเป้าหมายยอดขาย 4.4 แสนตัน

นิเวศ คอนเน็คท์ - NER บาทอ่อนค่าหนุนผลงานไตรมาส 3-4/64 พุ่งแรง  
ย้ำรายได้ปีนี้วิ่งสู่ 2.45 หมื่นล้านบาทตามแผน ยืนยันยุทธศาสตร์โรงไฟฟ้าชุมชน  
มั่นใจว่า 3 เมกะวัตต์

นายชูวิทย์ จึงชนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท นอร์เทิส  
รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER เปิดเผยว่า การที่เงินบาทที่อ่อนค่าลง  
จะสะท้อนต่อผลการดำเนินงาน [อ่านต่อหน้า 2 >](#)

## LHFG กำไรชะลอตัว 14.8% ลุยช่วยเหลือค้าฝิ่นวิกฤตโควิด

นิเวศ คอนเน็คท์ - LHFG แจ้งผลประกอบการ  
ไตรมาส 2/64 มีกำไรสุทธิ 477.5 ล้านบาท ลดลง  
14.8% จากไตรมาสก่อนหน้า รับแรงกดดัน  
การลดลงของรายได้ค่าธรรมเนียม และกำไรจาก  
เงินลงทุน

นายวิเชียร อมรพูนชัย รักษาการประธาน  
เจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท  
แอลเอสไฟแนนซ์เสี่ยกลู๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ LHFG  
เปิดเผยว่า ตัวเลขผลประกอบการของบริษัท และ  
บริษัทย่อยในงวดไตรมาส 2/64 [อ่านต่อหน้า 2 >](#)

## PPS ครึ่งหลังดีขึ้น เดินหน้าสวยงาม แบ็กล็อก 483 ลบ.

นิเวศ คอนเน็คท์ - PPS ทิศทางธุรกิจ  
ครึ่งปีหลังปรับตัวดีขึ้น ต้น Backlog  
กว่า 483 ล้านบาท เดินหน้าประมูผลงาน  
เพิ่มความสามารถทำกำไร

ดร.พงศธรธรรมาไชย ประธานเจ้าหน้าที่  
บริหารบริษัท โปรเจคแพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด  
(มหาชน) หรือ PPS เปิดเผยว่า ทิศทาง  
ธุรกิจครึ่งปีหลัง 64 แนวโน้มปรับตัวดีขึ้น  
เนื่องจากบริษัทเซ็นสัญญาโครงการ  
ก่อสร้างงานภาครัฐจากกรมโยธาธิการ  
และผังเมือง รวมมูลค่ากว่า 21 ล้านบาท  
ส่งผลให้บริษัทมีงานในมือ (Backlog)  
ประมาณ 483 ล้านบาท ซึ่งจะรับรู้รายได้  
ในปีนี้อยู่ประมาณ 175 ล้านบาท  
[อ่านต่อหน้า 2 >](#)



**แห่งแรก...** บมจ. โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอริยี (Gpsc) เปิดโรงงานผลิตหน่วย  
กักเก็บพลังงาน G-Cell โดยใช้เทคโนโลยี  
SemiSolid แห่งแรกในภูมิภาคเอเชีย  
ตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยกำลังการผลิตเริ่มต้น  
30 MWh ต่อปี ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรม  
มาบตาพุด จ.ระยอง ได้รับเกียรติจาก  
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  
และ รว.ก.กลาใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด





## NER

ช่วงไตรมาส 3-4/64 อย่างชัดเจน เนื่องจากบริษัทส่งออกสินค้าไปต่างประเทศจำนวนมาก

โดยการจำหน่ายสินค้าของบริษัททุกครั้งจะมีการ FX forward ไว้ที่ 80% และอีก 20% เป็นค่าเงินที่แท้จริงในขณะนั้น

ด้านผลดำเนินงานปี 64 บริษัทยังคงเป้าหมายรายได้ไว้ที่ 2.45 หมื่นล้านบาทบนปริมาณขาย 4.4 แสนตัน และในปี 65 จะมีรายได้ 2.87 หมื่นล้านบาท ปริมาณขาย 5 แสนตันแม้ว่า

ปัจจุบันราคายางทุกชนิดปรับตัวลดลงผลจากจำกัดการขนส่ง และการลือคดาว์นของหลายประเทศ แต่เชื่อว่าภายในเร็วนี้ราคายางจะกลับเข้าสู่ขาขึ้นตามปกติหรือประมาณ 70 บาท/ก.ก. เนื่องด้วยความต้องการใช้ยังคงอยู่ในระดับสูงและโรงงานผลิตเพื่อแปรรูปยางพาราหลายแห่งได้ปิดกิจการ ขณะที่บริษัทยังคงมีเจตจำนงที่จะเพิ่มกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง

ส่วนการเข้าร่วมประมูลโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน ล่าสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจผิดต่อเอกสารที่บริษัทได้ยื่นเสนอไป

โดยมีการเรียกขอเอกสารการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน แต่โครงการของบริษัท มีการสร้างเสร็จและผลิตเพื่อใช้เองแล้ว รวมถึงได้ชำระหนี้สถาบันการเงินไปแล้วทั้งหมด บริษัทจึงมิได้ส่งเอกสารดังกล่าวไป

แต่การยื่นขออุทธรณ์ล่าสุด บริษัทได้ยื่นเอกสารทั้งหมดไปแล้ว ดังนั้นมั่นใจว่าจะผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ผลิตอย่างแน่นอนโดยเบื้องต้นบริษัทต้องการ 3 เมกะวัตต์ซึ่งจะเริ่มขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ทันทีหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมรับซื้อไฟฟ้าหรือมองว่าประมาณปลายปี 64 นี้ ●



วิเชียร อมรพันธุ์

## LHFG

มีกำไรสุทธิจำนวน 477.5 ล้านบาทลดลง 14.8% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 560.5 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการลดลงของรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิที่ลดลง 19.9% และผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ

จะเกิดขึ้นที่เพิ่มขึ้น 21.2%

สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกปี 64 มีกำไรสุทธิจำนวน 1,038.0 ล้านบาทลดลง 21.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 1,329.7 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการลดลงของกำไรจากเงินลงทุนและรายได้เงินปันผล และการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่าย

ในการดำเนินงานอื่นๆ

ทั้งนี้ภาคธุรกิจธนาคารในช่วงไตรมาส 2/64 พบว่าเงินฝากและเงินให้สินเชื่อขยายตัวชะลอลง โดยเฉพาะเงินให้สินเชื่อแก่ภาคธุรกิจ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่ภาคธุรกิจขนาดใหญ่บางส่วนมีการระดมทุนผ่านตราสารหนี้แทนการใช้สินเชื่อ ขณะที่สินเชื่อบุคคลยังขยายตัวซึ่งสะท้อนความต้องการสภาพคล่องของภาคครัวเรือน

อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจธนาคารได้ให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง เช่น การปรับลดอัตราดอกเบี้ยพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย การลดค่าวงวดการขยายเวลาการชำระหนี้ เป็นต้นรวมทั้งยังได้มีการส่งผ่านผลประโยชน์ให้กับลูกค้าสินเชื่อจากการลดอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) จากอัตรา 0.46% ต่อปีเหลืออัตรา 0.23% ต่อปี ●

## PPS

ขณะเดียวกันบริษัทมุ่งเน้นที่จะลดค่าใช้จ่ายควบคุมต้นทุนจากการดำเนินงาน และสามารถรับรู้รายได้จากงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่อเนื่อง คาดว่าผลประกอบการในปี 64 จะมีความสามารถทำกำไรได้เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้บริษัทยังมีโอกาสได้รับงานจากกลุ่มค้าปลีกอย่างต่อเนื่อง โดยมีงานที่รอเซ็นสัญญามูลค่ารวม 34 ล้านบาท รวมถึงบริษัทยังคงเดินหน้าเข้าประมูลงานใหม่ ทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน

ส่วนมาตรการการปิดไซต์งานก่อสร้าง บริษัทได้รับผลกระทบเล็กน้อยและเป็นผลระยะสั้น



ดร.พงศ์วิทย์ ชาติไชย

เนื่องจากโครงการก่อสร้างที่บริษัทควบคุมงาน หากหยุดก่อสร้างในทันที หรือการดำเนินการล่าช้า อาจก่อให้เกิดความเสียหายเชิงโครงสร้าง

ด้านวิศวกรรม จนยากต่อการแก้ไข หรือเกิดอันตรายแก่ประชาชนที่สัญจรไปมาหรือชุมชนโดยรอบ จึงไม่ควรหยุดนาน ●



# ‘ทีเอ็มบีธนชาต’พักชำระหนี้2เดือน

นิวิธ คอนเน็คท์ - ทีเอ็มบีธนชาต ส่งมาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือน บรรเทาความเดือดร้อนให้ลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์

ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต หรือทีทีบี (ttb) แจ้งว่าธนาคารได้เดินหน้านำมาตรการ “ตั้งหลัก” เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการเงินเพิ่มเติมแก่ลูกค้าทุกกลุ่มของธนาคารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ล่าสุด ธนาคารออกมาตรการพิเศษตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยพักการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 2 เดือน ให้กับลูกค้าบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อบ้าน สินเชื่อบุคคล สินเชื่อรถยนต์ที่ทีทีบีไดรฟ์ และลูกค้าสินเชื่อเอสเอ็มอี ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง

ประกอบไปด้วย ลูกค้าที่เป็นนายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบการ ทั้งในพื้นที่ควบคุมฯ และนอกพื้นที่ควบคุมฯ ที่ต้องปิดกิจการจากมาตรการของทางการ และมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ สำหรับกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยอ้อม ซึ่งเป็นลูกค้าที่ยังเปิดกิจการได้ แต่รายได้ลดลงจากมาตรการควบคุมการระบาดของภาครัฐ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและช่วยให้ลูกค้ามีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นได้ในสถานการณ์วิกฤต โดยธนาคารมีแนวทางช่วยเหลือ ดังนี้



มาตรการสำหรับลูกค้าบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อบ้าน และสินเชื่อบุคคลลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโดยตรง สามารถพักชำระค่างวดทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยนาน 2 เดือน หลังจากได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการ โดยหลักเกณฑ์เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด และสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโดยอ้อม ธนาคารจะมีมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติม โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย เช่น การลดยอดผ่อนชำระเหลือ 70% ของยอดผ่อนชำระปกติ หรือ พักชำระเงินต้นโดยผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ย เป็นเวลา 6 เดือน หรือเปลี่ยนยอดคงค้างในบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสด เป็นยอดผ่อนชำระ 48 เดือน เป็นต้น

มาตรการสำหรับลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ที่ทีทีบีไดรฟ์ โดยในกลุ่มรถยนต์ใหม่ รถยนต์ใช้แล้ว รถแลกเงิน และเล่มแลกเงิน (รถแลกเงินแบบ

ลดต้นลดดอก) สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบรุนแรงหรือต้องปิดกิจการ หรือไม่สามารให้บริการได้ตามคำสั่งของ ศบค. ธนาคารจะมีมาตรการพิเศษพักชำระค่างวดสูงสุดไม่เกิน 2 งวด สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ ธนาคารจะพิจารณาตามความเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย เช่น พักชำระค่างวด ลดค่างวด และขยายเวลาผ่อนชำระ เป็นต้น

นอกจากนี้ สำหรับลูกค้าสินเชื่อเล่มแลกเงิน (รถแลกเงินแบบลดต้นลดดอก) ที่ได้รับผลกระทบ ธนาคารมีมาตรการให้พักชำระค่างวด หรือลดค่างวดผ่อนชำระสูงสุด 30% และคิดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 22% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน

มาตรการสำหรับลูกค้าสินเชื่อเอสเอ็มอีที่มีวงเงินกู้ระยะยาว วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D) และวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน ธนาคารจะพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด นาน 2 เดือน

## ภาพข่าว



### สพฉ.ชวนซึ่งน้ำใจPTGมอบคุปองเติมน้ำมัน100,000บาท

นางวนิชยา ทองแนบ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ หรือ สพฉ. ขอขอบคุณ นายฉลอง ดิเรไตรภุชิต ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG ที่ได้มอบคุปองเติมน้ำมัน PT จำนวน 1,000 ใบ ใบละ 100 บาท รวมมูลค่า 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนค่าเชื้อเพลิง สำหรับยานพาหนะที่ปฏิบัติภารกิจ รับ-ส่งผู้ป่วยโควิด-19 ร่วมกับ สพฉ. ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉิน นำส่งผู้ป่วยโควิด-19 ที่รอเข้ารับการรักษาเป็นจำนวนมากต่อวันไปส่งโรงพยาบาล ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

### TITLE ร่วมพลังเก็บขยะคืนความสะอาดชายหาด-ท้องทะเล

บริษัท ร่วมโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ TITLE พร้อมด้วยพนักงานร่วมเป็นจิตอาสาเก็บขยะและทำความสะอาดบริเวณหาดในยาง เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ หรือ “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” และยังเป็นกรส่งเสริมให้พนักงานร่วมมีบทบาทต่อสังคม ผ่านกิจกรรมอาสา โดยจะมุ่งดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

